



# กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 142 /2553

25 ธันวาคม 2552

รมช.สุภชัย โพธิ์สุ ให้นโยบายผู้นำสหกรณ์นำความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการไปพัฒนา  
งานสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มั่นคง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็น  
ประธานในพิธี ปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง” รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมรพีภัฏ  
สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ ถือเป็นโครงการ ที่สมบูรณ์แบบ  
โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถเสริมสร้างศักยภาพ  
และพัฒนาภาวะผู้นำสหกรณ์ ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ไทย เนื่องจาก  
ผู้นำสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีภาวะผู้นำสูง จะสามารถช่วยขับเคลื่อนสหกรณ์ทุกระดับขึ้นไปสู่ เป้าหมายได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเครือข่ายธุรกิจ และเครือข่ายการพัฒนาสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้นำสหกรณ์ที่ผ่าน  
การอบรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้นำต้นแบบ หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ของสหกรณ์ ชุมชน สังคม  
ประเทศชาติ รวมทั้งการนำความรู้ด้านต่าง ๆ จากกรอบการ ไปเผยแพร่ พัฒนา ตรวจสอบ และขยายผล  
การดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างกระบวนการสหกรณ์ และการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ยังไม่  
ประสบผลสำเร็จ ให้เข้มแข็ง มั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป อีกทั้งสามารถช่วย  
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาสหกรณ์ภาคเกษตร

ด้าน นายมงคลดี พุคะนัคค์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
กล่าวถึงโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง” รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างเดือน  
กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ  
ด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก เสริมสร้างความสัมพันธ์  
เอกภาพ และเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้นำสหกรณ์ ในการพัฒนาสหกรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี  
ความรู้ ความเข้าใจ การสหกรณ์ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน  
ประกอบด้วย ผู้บริหารสหกรณ์ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ  
ได้แก่ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ  
บัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร